

**Phụ lục**  
**MỘT SỐ NHIỆM VỤ TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRỌNG ĐIỂM NĂM 2023**  
*(Kèm theo Kế hoạch số 201 /KH-VP.UBND ngày 24 /02/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa)*

<b>Số TT</b>	<b>Nhiệm vụ, hoạt động tuyên truyền</b>	<b>Sản phẩm tuyên truyền</b>	<b>Phân công và cách thức thực hiện</b>	<b>Tiến độ</b>
1	Phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CCHC tỉnh năm 2022, triển khai Kế hoạch CCHC của tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2023.	Hội nghị tổng kết, Thông báo kết luận.	Phòng Kiểm soát TTHC phối hợp Sở Nội vụ thực hiện.	Trong Quý I/2023
2	Tham gia tập huấn nghiệp vụ CCHC cho công chức tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính tại Văn phòng UBND tỉnh.	Cử công chức, viên chức tham gia lớp tập huấn do Sở Nội vụ tổ chức.	Phòng Hành chính – Tổ chức tham mưu thực hiện theo kế hoạch của Sở Nội vụ.	Trong năm 2023
3	Nghiên cứu lồng ghép tuyên truyền về nội dung CCHC phù hợp trong chương trình một số hội nghị, hội thảo quốc tế do tỉnh tổ chức.	- Hội nghị, hội thảo, diễn đàn hợp tác. - Báo cáo kết quả hội nghị/hội thảo.	Phòng Kiểm soát TTHC nghiên cứu, phối hợp các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.	Trong năm 2023
4	Đối thoại với các doanh nghiệp, nhà đầu tư.	Các hội nghị, hội thảo.	Phòng Kinh tế phối hợp các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh tổ chức đối thoại.	Trong năm 2023
5	Triển khai lồng ghép, kết hợp tuyên	Thông qua các buổi giao	Các phòng, ban, trung tâm phổ	Theo tiến

Số TT	Nhiệm vụ, hoạt động tuyên truyền	Sản phẩm tuyên truyền	Phân công và cách thức thực hiện	Tiến độ
	truyền về chủ trương, quan điểm, chính sách, văn bản về CCHC trong các nhiệm vụ, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (theo Kế hoạch ban hành kèm Quyết định số 3661/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh).	ban, họp định kỳ của cơ quan, đơn vị; các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, chi bộ.	biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nội dung Kế hoạch và triển khai thực hiện tuyên truyền theo văn bản hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn; đồng thời lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cuộc họp định kỳ của đơn vị.	độ Kế hoạch
6	Tiếp tục phổ biến, quán triệt thực hiện Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023, năm 2024.	Thông qua các buổi giao ban, họp định kỳ của cơ quan, đơn vị; các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, chi bộ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phòng Kiểm soát TTTC phối hợp các sở, ban, ngành tham mưu triển khai.</li> <li>- Các phòng, ban, trung tâm triển khai thực hiện theo văn bản hướng dẫn.</li> </ul>	Trong năm 2023
7	Tuyên truyền, phổ biến về tình hình, kết quả rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, về các kỳ tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Khánh Hòa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kế hoạch, Thông báo triển khai.</li> <li>- Hội nghị, Hội thảo.</li> </ul>	Các phòng, ban, trung tâm, chi bộ, tổ chức đoàn thể lồng ghép tuyên truyền, phổ biến khi triển khai các văn bản.	Theo tiến độ Kế hoạch được phê duyệt
8	Truyền thông xây dựng Chính quyền điện tử, dịch vụ hành chính công trực tuyến	Văn bản triển khai.	Các phòng, ban, trung tâm phối hợp tuyên truyền theo hướng	Trong năm 2023

<b>Số TT</b>	<b>Nhiệm vụ, hoạt động tuyên truyền</b>	<b>Sản phẩm tuyên truyền</b>	<b>Phân công và cách thức thực hiện</b>	<b>Tiến độ</b>
	tỉnh Khánh Hòa; lợi ích của việc nộp hồ sơ trực tuyến; việc triển khai Đề án thí điểm Xây dựng khu dân cư điện tử.		dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.	
9	Đẩy mạnh truyền thông các cuộc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.	Văn bản triển khai.	Phòng Hành chính – Tổ chức tham mưu triển khai theo Kế hoạch của Sở Nội vụ.	Trong năm 2023
10	Gắn kết tuyên truyền nội dung CCHC phù hợp trong các hội nghị, hội thảo, sự kiện, hoạt động, chương trình Festival Biển Nha Trang năm 2023 và sự kiện kỷ niệm 370 năm xây dựng, hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa.	- Văn bản triển khai. - Các hội nghị, hội thảo.	Các phòng, ban, trung tâm, chi bộ, tổ chức đoàn thể lồng ghép tuyên truyền khi triển khai các văn bản.	Trong năm 2023